



**NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG TRÊN BÁO, ĐÀI  
VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHI TRẢ LƯƠNG HƯU,  
TRỢ CẤP BHXH THÁNG 4+5/2020 VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI THÁNG 4/2020  
QUA BƯU ĐIỆN TRONG THỜI GIAN  
PHÒNG CHỐNG DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19**

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có các diễn biến phức tạp, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/3/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, với mục tiêu đảm bảo sự an toàn cho các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp xã hội, **Bưu điện Huyện Bàu Bàng** xin thông báo tới quý cô/bác hưởng lương hưu, các chế độ BHXH và trợ cấp xã hội hàng tháng, phương án tổ chức lại hoạt động chi trả trong thời gian phòng chống dịch COVID - 19 như sau:

**I/. Đối với người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH:**

1. Bưu điện Huyện Bàu Bàng thực hiện gộp kỳ chi trả tháng 4/2020 và tháng 5/2020 để chi trả 1 lần.

2. Trong thời gian có dịch Covid-19, để đảm bảo sự an toàn cho người hưởng, tránh trường hợp tập trung đông người, Bưu điện thực hiện chi trả tại nhà hoặc tại điểm giao dịch bưu điện gần nhất theo yêu cầu của đối tượng. Thời gian chi trả từ ngày 16/4/2020 đến ngày 10/5/2020.

3. Để công tác phục vụ của Bưu điện được chu đáo, kịp thời, Bưu điện huyện Bàu Bàng mong muốn nhận được sự phối hợp của người hưởng trong việc cung cấp yêu cầu nhận tiền (tại nhà hoặc tại điểm giao dịch bưu điện) thông qua việc đăng ký thông tin trên website [www.ansinhxahoi.vnpost.vn](http://www.ansinhxahoi.vnpost.vn) hoặc liên hệ với số điện thoại đường dây nóng của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (1900.545481) hoặc số điện thoại 02743.566373 của Bưu điện huyện Bàu Bàng đồng thời nhân viên bưu điện sẽ chủ động liên hệ để việc chi trả được diễn ra an toàn, thuận lợi.

4. Thời gian để nhân viên của Bưu điện chi trả tại nhà cho từng người hưởng sẽ bị kéo dài hơn thời gian chi trả tại các điểm, nên việc lĩnh tiền của người hưởng sẽ bị chậm hơn các tháng trước. Bưu điện huyện Bàu Bàng mong muốn nhận được sự thấu hiểu và thông cảm của các cô bác.

**II/. Đối với người hưởng trợ cấp xã hội:** thực hiện kỳ chi trả tháng 4/2020 từ ngày 16/4/2020 đến ngày 24/4/2020

**III/. Một số lưu ý:**

- Bưu điện huyện Bàu Bàng thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn về phòng chống dịch bệnh trong quá trình chi trả các chế độ cho người hưởng. Nhân viên chi trả được đo thân nhiệt mỗi ca và đeo khẩu trang trong suốt quá trình phục



vụ người hưởng. Các điểm giao dịch của Bưu điện đều đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh, có trang bị nước rửa tay sát khuẩn. Để đảm bảo sự an toàn cho người hưởng cũng như đội ngũ nhân viên chi trả, Bưu điện huyện Bà Bằng mong muốn nhận được sự phối hợp của cô bác trong việc tuân thủ các quy định về an toàn phòng dịch: đeo khẩu trang khi lĩnh lương hưu tại nhà hoặc tại điểm chi trả, rửa tay bằng nước rửa tay sát khuẩn trước khi giao tiếp với nhân viên chi trả, tại các điểm giao dịch của Bưu điện, tuân thủ tuân thủ hướng dẫn, điều tiết của nhân viên Bưu điện về giữ khoảng cách an toàn trong giao tiếp.

- Đối với người hưởng thuộc các khu vực cách ly: Bưu điện thực hiện chi cho người hưởng sau khi thời gian cách ly kết thúc.

Bưu điện huyện Bà Bằng xin trân trọng thông báo để cô bác yên tâm về việc nhận tiền chế độ trong thời gian phòng chống dịch và mong nhận được sự thông cảm, phối hợp của người hưởng để công tác tổ chức chi trả được thuận lợi, đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi người.

BƯU ĐIỆN HUYỆN BÀ BẰNG

